

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธที่ 25 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7412

หน้า: 1 (บนขวา), 9

Col.Inch: 65.51

Ad Value: 84,376.88

PRValue (x3): 253,130.64

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 4บอร์ดกสทช.ลุ้นระทึก! ศาลอาญาอุทธริตฯ นัดไต่สวน 30 เม.ย. นี้

4 บอร์ด
กสทช.ระทึก
ศาลอาญาอุทธริตฯ
นัดไต่สวน
30 เม.ย.นี้ 9

4บอร์ดกสทช.ลุ้นระทึก!

● ศาลอาญาอุทธริตฯ นัดไต่สวน 30 เม.ย. นี้

จับตา 30 เม.ย.นี้ ศาลฯ นัดไต่สวน 4 บอร์ดกสทช. หลังไต่รื้อต้นเหี้ยนฟ้องฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปมฟุตบอลโลก หากศาลฯ ประทับรับฟ้องหวั่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้งานกสทช.สะดุด ขณะที่วานนี้ (24 เม.ย.) ประชุมบอร์ดกสทช. “พิรงรอง” โชว์สปิริตงดออกเสียงวาระเกี่ยวข้องกับทรูทั้งหมด หลังจากศาลฯ รับฟ้องคดีทรูดิจิทัล

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ศาลอาญาอุทธริตและประพฤติ มิชอบกลางจะนัดไต่สวน กรณีที่ตนได้เป็นโจทก์ฟ้อง พลอากาศโท ดร.ชนพันธ์ุ ห่วยเจริญ เป็นจำเลยที่ 1 น.ส.พิรงรอง รามสูต เป็นจำเลยที่ 2 นายศุภชัย ศุภชลาศัย เป็นจำเลยที่ 3 นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ เป็นจำเลยที่ 4 และนายภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ เป็นจำเลยที่ 5 ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 157 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 กรณีสอบสวนข้อเท็จจริงกล่าวหาตนเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

โดยศาลฯ จะนัดไต่สวนประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นอีกไม่นาน คาดว่าศาลฯ

จะมีคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีดังกล่าวหรือไม่ หากศาลฯ รับฟ้องแล้วจะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 4 บอร์ดอย่างไร คงต้องรอให้ศาลเป็นผู้แถลงว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หรืออาจห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น

ด้านแหล่งข่าว จากกสทช.เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ดกสทช.วานนี้ (24 เม.ย.) น.ส.พิรงรอง แสดงสปิริตงดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับบริษัททรูทั้งหมด ภายหลังกาลอาญาอุทธริตและประพฤติมิชอบกลาง ประทับรับฟ้องคดีระหว่าง บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ในเครือ TRUE ยื่นฟ้องนางสาวพิรงรอง ไว้พิจารณาแล้ว

โดยบอร์ดเห็นชอบ การขอคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1424 ของบริษัท ทรู โลฟส์สไตล์ รีเทล จำกัด และวาระ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเลขหมายสำหรับรหัสจุดการให้สัญญาณภายในประเทศ

(National Signaling Point Code : NSPC) รวมทั้งวาระบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

ส่วนวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา ได้แก่ เรื่อง ร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กรณีประสบปัญหาคุณภาพอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี (เลขที่ รท.ร.ร 57/2566) และกรณีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. 2558

ด้านพล.อ.สิทธิชัย มากบุญชกร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 9/2567 ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากมีคณะกรรมการบางท่านไม่ได้ติดตามไปด้วย แต่เข้าประชุม

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธที่ 25 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7412

หน้า: 1 (บนขวา), 9

Col.Inch: 65.51 Ad Value: 84,376.88

PRValue (x3): 253,130.64

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: 4บอร์ดกสทช.ลุ้นระทึก! ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดไต่สวน 30 เม.ย. นี้

ครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ในที่ประชุม กสทช. ได้มีการ
รับรองรายงานการประชุม จำนวน 5 วาระ,
เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 7 วาระ, เรื่องค้าง
พิจารณา จำนวน 47 วาระ, เรื่องพิจารณา
จำนวน 9 วาระ และเรื่องอื่น ๆ อีก 13
วาระ รวมที่ประชุมฯ ได้พิจารณาไปทั้ง
สิ้น จำนวน 81 วาระ 33 เรื่อง โดยการ
ประชุมครั้งถัดไปเบื้องต้นได้กำหนดในวัน
ที่ 8 พ.ค. 2567

สำหรับในส่วนของวาระที่รอการพิจารณา
 อาทิเช่น วาระการดำเนินการตามมติที่ประชุม
 กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่
 20 ต.ค. 2565 กรณีการจัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อ
 สอบทานและตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้าง
 ต้นทุน และโครงสร้างอัตราค่าบริการ, 4.2
 การจัดตั้งคณะทำงานพหุภาคีเพื่อติดตาม
 ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
 อินเทอร์เน็ตมีคุณภาพต่ำ อัตราค่าบริการ
 สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ การให้
 บริการโดยอัตโนมัติ, 4.8 การอนุญาตให้
 ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้
 บริการในประเทศ สำหรับโครงข่ายดาวเทียม
 OneWeb การเพิ่มบริการโทรคมนาคม
 และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งสถานี
 วิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
 ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
 (มหาชน) หรือ NT เป็นต้น ■

ชาวสิ้นทั้งโลก

ตรวจสอบเสาสัญญาณ: เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ พล.ต.ต. ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบ.ก.จ.จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และตำรวจ ลงพื้นที่ติดตามการปรับเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ ต.บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่อาจส่งสัญญาณล้ำข้ามพรมแดนไทย สกัดการเชื่อมโยงสัญญาณของกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่แฝงตัวตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านพร้อมตรวจสอบการลงทะเบียนเปิดใช้ซิมของผู้จำหน่ายซิมการ์ดรายย่อยให้มีความเข้มงวดรัดกุมเป็นไปตามประกาศของ กสทช. ป้องกันการลักลอบเปิดใช้งานซิมผีและบัญชีม้าเอื้อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่นายกฯกำชับให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี.